

THÔNG BÁO

**Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan,
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013**

Ngày 22 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và đánh giá tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, báo cáo đánh giá một năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phát biểu tham luận của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu ý kiến đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 và chỉ đạo nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 như sau:

Năm 2012 trong điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, song thực hiện lời dạy của Bác “Càng khó khăn thì càng phải thi đua” công tác thi đua, khen thưởng trong năm vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Các phong trào thi đua được phát động và triển khai rộng khắp đã được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần động viên sức mạnh của toàn dân và của cả hệ thống chính trị vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực sự đi vào cuộc sống, được các cấp, các ngành và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, huy động được mọi nguồn lực tham gia vào triển khai, thực hiện phong trào. Công tác tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến được đẩy mạnh, thông qua nhiều hoạt động thiết thực như các phương tiện truyền thông mở các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực...; qua đó, các điển hình tiên tiến được tôn vinh và nêu gương học tập, tạo được sự lan tỏa trong xã hội. Chất lượng

khen thưởng được nâng lên, bảo đảm việc khen thưởng chặt chẽ, chính xác, kịp thời và hướng đến người lao động trực tiếp. Trong năm 2012, tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất cao hơn nhiều so với các năm trước (trên 50% các tỉnh, thành phố có tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp cao). Bộ máy tổ chức và cán bộ thi đua, khen thưởng được kiện toàn và đi vào ổn định; cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng có hiệu quả, thiết thực hơn.

Tóm lại, năm 2012 với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành nên đã huy động được cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua; làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; thực hiện dân chủ trong bình xét thi đua; khen thưởng kịp thời và hướng đến người lao động trực tiếp; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác thi đua, khen thưởng trong năm qua vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục, như: một số phong trào thi đua còn mang tính hình thức do đó không phát huy được hiệu quả của phong trào; trong khen thưởng còn tình trạng nể nang và vẫn còn có nơi khen nhiều cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; một số tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng tính nêu gương, lan tỏa chưa cao; công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, chưa quan tâm tới việc bồi dưỡng và tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng.

Về nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo: Năm 2013 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013), cũng là năm sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của đất nước. Hơn lúc nào hết, tất cả các cấp, các ngành cần đoàn kết tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực, tập trung sức mạnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2013. Vì vậy, chủ đề của phong trào thi đua năm 2013 là “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. Để đạt được mục tiêu trên, công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ Trung ương đến địa phương trong triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các cấp, các ngành, trước hết là trong đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và toàn thể nhân dân theo tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “người người thi đua, ngành ngành thi đua”.

3. Chú trọng phát động các phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả; không nên cùng lúc phát động nhiều phong trào thi đua mà cần chọn phong trào mang tính trọng tâm, trọng điểm để phát động và tránh tính hình thức. Đối với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” các cấp, các ngành cần tổ chức thực hiện có hiệu quả, tăng cường giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm; tập trung nguồn lực, nhân rộng cách làm hay, các điển hình tiên tiến và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cả nước, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.

4. Nâng cao hơn nữa chất lượng khen thưởng để khắc phục tình trạng khen thưởng tràn lan; thực hiện dân chủ trong bình xét các danh hiệu thi đua; chú trọng khen thưởng cho các đơn vị cơ sở nhỏ, người lao động trực tiếp và phát hiện điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua để khen thưởng kịp thời.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong biểu dương, khen thưởng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng thời lượng tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

6. Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Lãnh đạo các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa tới việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thi đua, khen thưởng thông qua việc giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

7. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các bộ, ngành, địa phương; trên cơ sở đó nắm sát hơn tình hình phong trào và việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, phát hiện những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để có biện pháp trong chỉ đạo, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PCT nước Nguyễn Thị Doan (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao;
- MTTQ Việt Nam và cơ quan TW các đoàn thể;
- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;
- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Lưu: VT, Ban TĐKT Trung ương.



THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà